



ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าน้ำหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมติคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่วิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนเป็นค่าน้ำหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในแต่ละระดับการศึกษา ตามรายการและอัตราดังต่อไปนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับเงินอุดหนุนตามรายการและอัตรา ดังนี้

1. ค่าน้ำหนังสือเรียน	1,000 บาทต่อภาคเรียน
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน	230 บาทต่อภาคเรียน
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	900 บาทต่อปี
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	475 บาทต่อภาคเรียน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนค่าน้ำหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ.2552 ข้อ 5 วิทยาลัยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนเป็นค่าน้ำหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนอย่างเหมาะสม เป็นธรรมและโปร่งใส และที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการเพื่อใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าน้ำหนังสือเรียน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และปวช.3 ตามรายการที่เสนอมานี้ กรณีเงินเหลือจ่ายจากค่าน้ำหนังสือเรียนให้วิทยาลัยคืนเงินให้รัฐต่อไป และมีมติเห็นชอบในหลักการว่าหากต้นสังกัด/สำนักพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติใดๆ ให้วิทยาลัยดำเนินการได้ทันที

2. การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยสำรวจความต้องการอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนตามรายการอุปกรณ์ ที่คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ได้พิจารณาเห็นชอบ โดยวิทยาลัยจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้แก่ นักเรียนตามอัตราเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท/คน/ภาคเรียน

กรณีที่ผู้ปกครอง/นักเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนที่มีราคามากกว่าจำนวนเงินที่รัฐอุดหนุน 230 บาท ให้ผู้ปกครอง/นักเรียนจ่ายเงินเพิ่มในส่วนที่เกินเอง

3. การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยสำรวจความต้องการเครื่องแบบของนักเรียน ตามรายการเครื่องแบบนักเรียน ที่คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย พิจารณาเห็นชอบ และจัดเตรียมเครื่องแบบให้แก่ นักเรียนตามอัตราเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 900 บาท/คน/ปี หากมีเงินเหลือให้วิทยาลัยดำเนินการแจกจ่ายให้กับนักเรียนเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องแบบอื่นตามระเบียบของวิทยาลัย

กรณีที่ผู้ปกครอง/นักเรียนซื้อเครื่องแบบนักเรียนที่มีราคามากกว่าจำนวนเงินที่รัฐอุดหนุน 900 บาท ให้ผู้ปกครอง/นักเรียนจ่ายเงินเพิ่มในส่วนที่เกินเอง

เมื่อผู้ปกครอง/นักเรียนจัดซื้อแล้วต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงเป็นหลักฐานให้วิทยาลัยภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยกำหนด ถ้าวิทยาลัยตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่ได้จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนโดยนำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครอง/นักเรียนต้องคืนเงินให้ทางราชการ

4. การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 475 บาท/ภาคเรียน ไปใช้ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาดูงาน รวม 3 กิจกรรม จำนวน 175 บาท/คน/ภาคเรียน โดยใช้วิธีถัวจ่ายทั้ง 3 กิจกรรมตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมในโครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปีของวิทยาลัย และจัดสรรไปใช้ในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสารสนเทศ (ICT) 300 บาท/คน/ภาคเรียน โดยนำไปลดค่าธรรมเนียมอื่นในส่วนที่เป็นค่าเรียนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.

จึงประกาศแจ้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนได้ทราบวิธีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



(นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล)

ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดรดิตถ์